

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแล สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 แผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2563-2565) ประเด็นการเกษตร
 แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

ผู้รับผิดชอบ นายจิรพงศ์ หนูรักษ์
 ผู้ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์

แผนระดับ 3

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (จำนวนการ)
 วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
2. เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
3. เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ	งบประมาณแยกตามประเภทรายจ่าย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เป้าหมาย ผู้ตรวจการสหกรณ์/และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์	งบดำเนินงาน 4,200.- บาท	ตัวชี้วัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ 1. จัดประชุมชี้แจงการตรวจการสหกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานผู้สอบบัญชี รายงานข้อสังเกตผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์สหกรณ์จากงบการเงินประจำจังหวัด มาพิจารณา กำหนดแนวทางการตรวจการสหกรณ์ไว้ร่วมกัน 2. บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทรายจ่ายและ กิจกรรมหลัก 3. บริหารงานโครงการ/กิจกรรมตามเงื่อนไขหรือแนวทางที่กรม กำหนดให้บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามที่กำหนดไว้ 4. ผู้เข้าประชุมมีความรู้เพิ่มขึ้น 5. จำนวนผู้ตรวจการสหกรณ์ได้รับการพัฒนา	1 ครั้ง

คณของกิจกรรม/ตัวชี้วัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์/ก	เป้าหมาย		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ
	หน่วย	งบ	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ย.				
ตัวชี้วัดด้านงานกำกับ ดแล ตรวจสอบและคุ้มครอง ระบบสหกรณ์	ครั้ง	1	4,200	1		1	4,200												กคส./ผู้ตรวจการ สหกรณ์
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			4,200																

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน
 ชื่อ - สกุล นางนงนุช จันทระแก้ว
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
 โทร.074-614211

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
 ชื่อ - สกุล นายจิรพงศ์ หนูรักษ์
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
 โทร. 074-614211

ผู้ปฏิบัติแผน
 ชื่อ - สกุล (นางนงนุช จันทระแก้ว)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 ศึกษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
 โทร. 074-614211